

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	ขอบคุณ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ได้มอบหนังสือ “ครูเพื่อศิษย์ เต็มหัวใจให้การศึกษา” แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย	-	-
ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 และรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	1. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยแก้ไขหน้า 14 และหน้า 23 2. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2553	- แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมฯ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	เรื่องสืบเนื่อง การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ดังนี้ 1. นพ.ประวิง เอื้อนนทซ์ (บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 2. นางมณฑล ชีระนันนท์ (บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 3. นายพิชัย บุญเกียรติ (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 4. นางสาวภัทรมน ทองโนแก้ว (นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย)	- จัดทำประกาศสภา มวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1.1	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จากสำนักวิชาต่างๆ จำนวน 151 คน ตามที่สภาวิชาการเสนอ	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 4.1.2	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	<p>1. อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้คณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังนี้</p> <p>1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2551</p> <p>2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2551</p> <p>3) ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามนุษยวิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2551</p> <p>4. ดร.ชินา สุภากรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการผลิตสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2552</p> <p>2. ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>2.1 ในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการขอให้อาจารย์ผู้เสนอขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนำเสนอเพิ่มเติมว่าตนเองมีความคาดหวังที่จะทำประโยชน์ด้านวิชาการแก่สำนักวิชา/มหาวิทยาลัย/ภาค/ประเทศชาติในอนาคตอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวต่อไป</p> <p>2.2 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐควรมีกระบวนการในการพิจารณา กำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่รวดเร็วมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น อธิการบดีควรรนำเรื่องนี้ไปปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ (ทอมก.) เพื่อพัฒนา/ปรับระบบการเสนอขอ กำหนดตำแหน่ง</p>	<p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ส่วนการเจ้าหน้าที่</p> <p>สภาวิชาการ/ อธิการบดี/สำนักวิชา/ ส่วนการเจ้าหน้าที่</p>

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	เรื่องสืบเนื่อง
		ทางวิชาการที่รวดเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 3. มหาวิทยาลัยควรนำเสนอข้อมูลการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ระยะเวลาในการได้ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่จบปริญญาเอก หรือปริญญาโท เป็นต้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอาจารย์ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการต่อไป		
วาระที่ 4.1.3	ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย	อนุมัติจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุการ และ ดร.รุ่งโรจน์ รัตนโอกาส เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขการจ้างที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / คณะกรรมการบริหารงานบุคคล/ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ 4.1.4	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันและศูนย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบันและศูนย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ตามที่สภาวิชาการเสนอ	- จัดทำข้อบังคับฯ เสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สภาวิชาการ/ส่วนสารบรรณและอำนวยการ/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.7	การขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2553 ของอธิการบดี (วาระลับ)	-	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ 4.2	เรื่องพิจารณาทุกหัวข้อ (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย แนวทางการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยฯ	ที่ประชุมเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยจะต้องอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย/แนวทางการรับนักศึกษาที่ชัดเจน ดังนั้น ในเบื้องต้นที่ประชุมได้ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะต่อการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเด็นต่างๆ เช่น	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย/ ศูนย์บริการการศึกษา

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	เรื่องสืบเนื่อง
	<p>1. ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาวิจัยว่านักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาของ มวล. ในปัจจุบัน มีมุมมอง/ความคาดหวังในเรื่องการศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน</p> <p>2. ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้องการ แล้วค่อยปรับกระบวนการรับนักศึกษา มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หัวใจจัดการแบบใหม่ๆ และสร้างบรรยากาศที่ต้องการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างจุดเด่นขึ้นมา</p> <p>3. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ควรพิจารณาเปิดหลักสูตรซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้เรียนเพิ่มขึ้น เช่น นิติศาสตร์ สำหรับผู้ที่ต้องการปริญญาบัตรปีที่ 2 เป็นต้น</p> <p>4. มหาวิทยาลัยควรวางระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน และควรพิจารณาถึงโอกาสของสาขาวิชาที่สามารถแข่งขันได้ และโอกาสที่คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสาขาวิชาที่มีมาตรฐาน</p> <p>5. หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความโดดเด่นหลายหลักสูตร และสามารถนำไปเป็นจุดขายได้ เช่น เทคนิคการแพทย์ พยาบาล เป็นต้น</p> <p>6. ควรนำประเด็นปัญหาที่มีการกล่าวถึง การเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ “ค่าเล่าเรียนแพง เรียนหนัก จบยาก” มาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาคมอย่างจริงจัง</p> <p>7. ในขณะที่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถระบุปัญหาที่ชัดเจนได้ ดังนั้น การลงไปสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยม น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการรับนักศึกษา</p>		

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		8. ควรมีกระบวนการภายในที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพ/ความสามารถของตนเองออกมา เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัย		
วาระที่ 5.2	รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2553	<p>1. เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นำเสนอ โดยขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยนำเอาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป</p> <p>2. ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>2.1 ขอให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน ทั้งทางด้านกายภาพ กำลังคน การเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ/ให้ข้อเสนอแนะต่อไป</p> <p>2.2 มหาวิทยาลัยควรนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการติดตามฯ/ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 6 วาระที่ 6.1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	รับทราบ	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 6.2	การจัดตั้งโครงการเครือข่ายอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU ASEAN Studies Network) และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเครือข่ายอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-	-
วาระที่ 6.3	ความคืบหน้าในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี	รับทราบ	-	-
วาระที่ 6.4	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553	รับทราบการนัดประชุมสภา มวล. ครั้งที่ 6/2553 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2553 และขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่	-	-
ระเบียบวาระที่ 7 วาระที่ 7.1	เรื่องอื่น ๆ การเข้าร่วมประชุมสมาคมสหกิจศึกษาโลกของนายกสภามหาวิทยาลัย	รับทราบข้อมูลจากการเดินทางของนายกสภามหาวิทยาลัยไปเข้าประชุมสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education) ที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ผ่านมา โดยสมาคมฯ มีความคิดที่จะมาจัดตั้งสำนักงานสมาคมฯ ที่ประเทศไทย และประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสหกิจศึกษาโลก ในเดือนกรกฎาคม 2554	-	-

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
วาระที่ 7.2	ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดิน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	<p>อธิการบดีได้รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดิน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิที่ดิน และทรัพย์สินจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณตำบลไทรบุรี และตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะๆ</p> <p>ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ จะตรวจสอบการขอใช้ที่ดินแปลง 4 จำนวน 775 ไร่ ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว มีกรณีพิพาทคดีระหว่างราษฎรที่ไม่ยินยอมกับมหาวิทยาลัย และเป็นประเด็นหลักที่นำมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และนำเสนอรัฐบาลต่อไป ต่อมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าการตรวจสอบการได้มาของที่ดินแปลง 4 นั้น มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในเรื่องของการขอใช้ที่ดิน ประกอบกับที่ดินแปลง 4 ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ ชูคดีดังกล่าว น่าจะไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพราะอาจเป็นการละเมิดอำนาจศาลได้</p>	-	-

ปัทมา จิวเลิศกุล

(นางปัทมา จิวเลิศกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

๑๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิทย์กิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์